



กลุ่มบริหารทั่วไป
เบที่ 2543
วันที่ - ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๗
เวลา ๑๓.๑๓ น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาองค์กร กองโรคไม่ติดต่อ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๓๘๗๐ โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๓๘๖๙

ที่ สธ ๐๔๑๒.๓/๒๕๕๕ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์กองโรคไม่ติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ

ตามที่กรมควบคุมโรค ได้ประกาศเจตนารมณ์การรวมพลังขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรม ต้นแบบ ร่วมต่อต้านการทุจริต ป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมควบคุมโรค ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น

กลุ่มพัฒนาองค์กร ได้ทบทวนประกาศเจตนารมณ์ฯ ให้สอดคล้องกับของกรมควบคุมโรค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนพัฒนางานด้านคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต เป็นหลักนำทางและหลักคิดในการดำรงชีวิตวิถีใหม่ และพัฒนางานให้ปรากฏชัดเป็นรูปธรรม และให้ยึดถือประกาศดังกล่าว เป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป ทั้งนี้ จึงได้จัดทำประกาศเจตนารมณ์กองโรคไม่ติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ดังนี้

๑. ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต “กองโรคไม่ติดต่อใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (DDC Together Against Corruption)”

๒. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานกองโรคไม่ติดต่อ

๓. ประกาศเจตนารมณ์การรวมพลังขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบกองโรคไม่ติดต่อ

๔. ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) กองโรคไม่ติดต่อ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ด้วย จะเป็นพระคุณ

เรียน ผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ

เพื่อโปรดพิจารณาในหนังสือแนบ

ศิริ ใจอักษร

๓ ต.ค. ๖๗

(นางสาวศิริธา โพธิ์จันทร์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

รักษาการแทนหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

กัญญา

(นางสาวกัญญา บวรบูรณ์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กร

ลงนามแล้ว

ชฎา

(นายชฎาธิ์ เต็งไตรสรณ์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ



กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต
“กองโรคไม่ติดต่อใส่สะอาด ร่วมต้านทุจริต (DDC Together Against Corruption)”
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้าพเจ้าผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า จะทำหน้าที่ นำบุคลากรกองโรคไม่ติดต่อ ให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยการแสดงออกถึงความภูมิใจในชาติ จะเป็นคนดีมีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีจิตสำนึกต่อปฏิบัติหน้าที่ รับผิดชอบต่อหน้าที่ และต่อสังคมอย่างเต็มกำลังความสามารถ ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ กล้าตัดสินใจ และยืนหยัดที่จะกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม มีความละเอียดต่อการทุจริตไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่เพิกเฉยและไม่อดทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีจิตสาธารณะ ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่และไม่ยินยอมให้ผู้อื่นอาศัยตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชน ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามค่านิยมในการบริหารงานของกองโรคไม่ติดต่อ อันได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และจรรยาบรรณกรมควบคุมโรค ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ สร้างสังคมกองโรคไม่ติดต่อที่ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ นำสู่ “กองโรคไม่ติดต่อใส่สะอาด ร่วมต้านทุจริต” (DDC Together Against Corruption)

และขอถวายสัจจะวาจาว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธานรักษา ต่อยอดศาสตร์ของพระราชชาผู้ทรงธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป

ประกาศ ณ วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายชุตติ เต็งไตรสรณ)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ